
sþ. 509. Fyrirspurn [282. mál]
til sjávarútvegsráðherra um áætlun um hvalveiðar og hvalarannsóknir .

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hverjar eru horfur á að áætlun um hvalarannsóknir samkvæmt samningi sjávarútvegs-
ráðuneytisins við Hval hf., sem tók gildi 1. janúar 1986, standist að því er tekur til:
a. rannsókna,
b. fjármögnunar rannsóknaráætlunar?

2. Hversu miklar hvalaafurðir frá veiðunum árið 1986 hafa selst
a. á innlendan markað,
b. á erlendan markað?

3. Hefur endanleg ákvörðun verið tekin um veiðar árið 1987?
4. Að hvaða þáttum hafa rannsóknir einkum beinst árið 1986?


